

## **Giám sát điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh**

Chiều 12/7/2024, Đoàn giám sát của Tổng cục Thống kê (TCTK), do Bà Nguyễn Thị Yến, Quyền Trưởng phòng, Phòng Quản lý và Ứng dụng CNTT thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê (Cục TTDL) làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong các ngày 11-12/7, Đoàn giám sát đã đi giám sát thực tế tại một số hộ trên địa bàn Quận 11 và huyện Củ Chi. Sau đó, Đoàn làm việc với Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh nhằm rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong điều tra.

Theo báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 467 địa bàn điều tra mẫu, trong đó có 58 địa bàn điều tra toàn bộ, 365 địa bàn mẫu điều tra 30 hộ, 44 địa bàn mẫu điều tra 40 hộ. Toàn Thành phố có 20 quận, huyện, thành phố Thủ Đức có địa bàn điều tra, bao gồm 112 phường, xã, thị trấn. Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ, tại Hội trường Cục Thống kê tổ chức 08 lớp, tại Hội trường UBND Quận 5 và Quận 11 tổ chức 2 lớp. Toàn Thành phố đã huy động 405 điều tra viên, 82 giám sát viên và 112 tổ trưởng.

Tính đến 11h ngày 15/7/2024, toàn Thành phố đã tổ chức thu thập thông tin tại địa bàn được 5.801/13.067 hộ, đạt 44,38%. Theo số liệu phản ánh trên hệ thống, đơn vị có số hộ thu thập thông tin nhiều nhất là Quận Tân Bình với 409/532 hộ đạt 76,88%.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng điều tra, Cục Thống kê Thành phố đã tổ chức thành 04 đoàn phụ trách các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, trực tiếp và thường xuyên xuống địa bàn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát... Công tác kiểm tra, giám sát địa bàn điều tra được tiến hành thường xuyên.

Quá trình thực hiện điều tra tại Thành phố còn gặp một số khó khăn như ban ngày hộ dân đi làm điều tra viên đến nhiều lần không gặp, đặc biệt là những hộ nhà trọ; Người dân có tâm lý e dè khi tiếp xúc với người lạ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Yến, Quyền Trưởng phòng, Phòng Quản lý và Ứng dụng CNTT thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê (Tổng cục Thống kê) đánh giá: Trong 02 ngày giám sát trực tiếp tại Quận 11 và huyện Củ Chi, Công tác triển khai Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 của Cục Thống kê thực hiện đúng phương án. Đề nghị Cục Thống kê tiếp tục công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát trong các ngày tiếp theo của cuộc điều tra. Tăng cường nhắc nhở, lưu ý điều tra viên đối với địa bàn toàn bộ khi phát hiện hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn chưa có trong bảng kê cần bổ sung trong quá trình điều tra. Lưu ý điều tra viên thực hiện đồng bộ dữ liệu sau mỗi buổi phỏng vấn. Để hạn chế sai sót, Cục Thống kê tăng cường giám sát trực tuyến trên website, trang điều hành tác nghiệp để kiểm tra tiến độ; thường xuyên trao đổi cùng điều tra viên, giám sát viên cấp huyện về những vướng mắc, bất cập trong quá trình nhập thông tin trên phiếu điều tra CAPI./.

## Một số hình ảnh đoàn giám sát tại Thành phố Hồ Chí Minh



*Lãnh đạo Quận 11 báo cáo với Đoàn công tác*



*Bà Nguyễn Thị Yến, Quyền Trưởng phòng, Phòng Quản lý và Ứng dụng CNTT thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê (Tổng cục Thống kê) phát biểu tại buổi làm việc*



*Đoàn giám sát làm việc tại Xã Trung An, huyện Củ Chi. Công tác điều tra được thực hiện từ phần mềm cài trên điện thoại thông minh*